

Số: 38/KH-UBND

Phường Quảng Phú, ngày 06 tháng 4 năm 2023

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình phối hợp số 11/CT-PH-BCA-BGDĐT giữa Bộ Công an với Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT trong cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn phường Quảng Phú

Thực hiện Kế hoạch số 748/KH-CATP(CSGT), ngày 16/03/2023 của Công an TP Quảng Ngãi về việc thực hiện Chương trình phối hợp số 11/CT-PH-BCA-BGDĐT giữa Bộ Công an với Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT trong cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Chủ tịch UBND phường Quảng Phú, xây dựng Kế hoạch “thực hiện Chương trình phối hợp số 11/CT-PH-BCA-BGDĐT giữa Bộ Công an với Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT trong cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn phường Quảng Phú” với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình phối hợp số 11/CT-PH-BCA-BGDĐT, Kế hoạch phối hợp số 197/KH-CAT-SGDĐT ngày 13/01/2023 giữa Công an tỉnh với Sở Giáo dục và Đào tạo, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT trong các cơ sở giáo dục, giai đoạn 2022 – 2025 đến cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, cán bộ, chiến sĩ được giao nhiệm vụ trong duy trì, thực hiện Chương trình phối hợp, nhất là Công an xã, phường.

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT; xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện, phù hợp với cấp học, hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên; góp phần ngăn chặn, hạn chế và làm giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật về TTATGT và tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến học sinh, sinh viên trên địa bàn phường.

3. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chức năng, huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị xã hội và quần chúng Nhân dân trên địa bàn phường tham gia bảo đảm TTATGT, xây dựng triển khai và nhân rộng các mô hình, trọng tâm là mô hình “Công trường an toàn giao thông”.

4. Xác định đây là chuyên đề công tác trọng tâm cần phải triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ, lồng ghép với việc tuyên truyền các nội dung khác có liên quan phù hợp với tình hình thực tiễn tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, đảm bảo tính khả thi, đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

1. Chủ động làm tốt công tác điều tra cơ bản về phương tiện, người tham gia giao thông, đặc biệt các đối tượng là học sinh, sinh viên có ý thức chưa tốt, thường

xuyên vi phạm về TTATGT để giáo dục, tuyên truyền; thông qua mạng xã hội, các nhóm, ứng dụng OTT, các kênh truyền thông, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống Camera... để xác định thời gian, phương thức, thủ đoạn, các địa điểm là nơi các đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên thường tổ chức đua xe trái phép, phát hiện kịp thời các dấu hiệu tụ tập cờ vũ, kích động đua xe thông báo ngay cho các lực lượng liên quan có biện pháp giải quyết ngay từ đầu, không để vụ việc xảy ra phức tạp.

2. Tham mưu cho Đảng ủy, UBND chỉ đạo các Hội, đoàn thể, tổ dân phố và các cơ quan đóng trên địa bàn có các giải pháp đảm bảo TTATGT tại các khu vực có trường học, xây dựng kế hoạch huy động các lực lượng phối hợp các giải pháp tuyên truyền, phòng ngừa, đồng thời kết hợp xử lý nghiêm vi phạm TTATGT.

3. Phối hợp với Ban Giám hiệu các trường nắm tình hình tham gia giao thông của học sinh, phụ huynh, từ đó đề nghị BGH lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn, hội, đội trong việc thực hiện công tác đảm bảo TTATGT.

4. Tăng cường công tác tuyên truyền Luật Giao thông và hướng dẫn học sinh, sinh viên các kỹ năng tham gia giao thông an toàn như: đi bộ sang đường, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe đạp, ngồi trên xe ô tô an toàn, khuyến khích tham gia các phương tiện giao thông công cộng; kỹ năng phán đoán, phòng tránh rủi ro; kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước; những lưu ý khi qua các đường giao cắt với đường sắt... kết hợp lồng ghép xây dựng ý thức, văn hóa khi tham gia giao thông một cách thiết thực, hiệu quả.

- Triển khai đa dạng các hình thức như: tuyên truyền trực tiếp tập trung tại các trường học, trên hệ thống loa truyền thanh của phường, phối hợp BGH tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về giao thông, cấp phát tờ rơi... tuyên truyền cá biệt đối với các học sinh, sinh viên, phụ huynh thường xuyên vi phạm Luật giao thông hao hoặc thực hiện chưa tốt “văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông”, đặc biệt chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trên mọi hình thức, tạo làn sóng lan tỏa rộng; đảm bảo trong mỗi học kỳ, mỗi trường tổ chức tuyên truyền ít nhất 02 buổi về TTATGT.

- Tổ chức ký cam kết chấp hành tốt pháp luật khi tham gia giao thông giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh.

- Tham mưu UBND phát động phong trào thi đua đảm bảo TTATGT giữa các nhà trường, đẩy mạnh cuộc vận động “*Học sinh, sinh viên với văn hóa giao thông*” xây dựng, nhân rộng mô hình “*Cổng trường an toàn giao thông*”.

5. Phối hợp với các đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra các điều kiện về TTATGT các tuyến đường trên địa bàn phường; các điểm giao cắt giữa đường sắt với đường bộ... nơi mà học sinh, sinh viên thường xuyên qua lại; tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT liên quan đến học sinh tại các trường học, cơ sở giáo dục và thông tin kịp thời cho nhà trường về các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm để có hình thức xử lý phù hợp.

6. Phối hợp các cơ quan chức năng chủ động ra soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền khắc phục những bất cập về TTATGT, triển khai các biện pháp bảo đảm TTATGT tại khu vực cổng trường học.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam

Tăng cường tuyên truyền vận động cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, gắn với cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư*” nay là “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh*”.

2. Công đoàn phường

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công nhân viên chức, người lao động về hậu quả của các vụ tai nạn giao thông đối với đời sống, với việc làm, sức khỏe và hạnh phúc gia đình để cán bộ công nhân viên, nhận thức và quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt Luật Giao thông đường bộ, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán; chấp hành nghiêm công tác TTĐT, TTATGT tạo cảnh quan đô thị, xây dựng phường Quảng Phú trở thành phường trọng điểm trong công tác TTĐT.

3. Hội Người cao tuổi

Tuyên truyền vận động Hội viên nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Giao thông đường bộ, từ đó có trách nhiệm tuyên truyền, động viên gia đình tham gia giữ gìn TTATGT, tích cực phát hiện, tố giác học sinh, sinh viên sử dụng xe lạng lách, đánh võng trên đường; phát huy phong trào thi đua “*Xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, Hội viên gương mẫu, gia đình Hội viên văn hóa*”; phát huy vai trò của người cao tuổi trong việc tích cực tham gia và làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động, tổ dân phòng, tổ tự quản nhằm xây dựng tổ dân phố, khu dân cư trong sạch, vững mạnh không vi phạm Luật giao thông đường bộ.

4. Đoàn thanh niên

Tăng cường phối hợp với Công an phường, Tổ dân phố giáo dục cho đoàn viên thanh niên về truyền thống vẻ vang của lực lượng Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, xây dựng “*Câu lạc bộ an toàn giao thông*” để thu hút đoàn viên thanh niên tham gia có tác dụng giáo dục phòng ngừa, hạn chế thanh thiếu niên sử dụng xe tự độ chế chạy quá tốc độ, tổ chức đua xe trái phép...

Vận động thanh niên tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 32/NQ/CP ngày 29/6/2007 của chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiểm chế tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, “*100% thanh niên đi xe máy đội mũ bảo hiểm*”; phối hợp với các Hội, Đoàn thể xem xét xây dựng mô hình “*Cổng trường an toàn giao thông*”.

5. Hội Cựu chiến binh

Vận động hội viên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, bản chất bộ đội Cụ Hồ, có trách nhiệm vận động gia đình, con cháu tham gia giữ gìn TTATGT, tích cực phát hiện tố giác học sinh, sinh viên, thanh niên sử dụng xe phân khối lớn, đua xe, lạng lách, đánh võng, gây tiếng ồn lớn và nguy hại cho người tham gia giao thông; phát động phong trào thi đua “*Xây dựng hội trong sạch vững mạnh, hội viên gương mẫu, gia đình hội viên văn hóa*”, phối hợp với các Hội, Đoàn thể xây dựng mô hình “*Cổng trường an toàn giao thông*”.

Tổ chức cho các hội viên cam kết, tuyên truyền vận động người thân trong gia đình, con, cháu thực hiện đúng Luật giao thông đường bộ.

6. Hội Phụ nữ

Đẩy mạnh phong trào “*Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc*”, gắn cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn*

minh” và tổ chức thực hiện có hiệu quả 6 nhiệm vụ công tác trọng tâm của hội. Tuyên truyền giáo dục cho các hội viên về truyền thống yêu nước, các chuẩn mực đạo đức, lối sống tốt đẹp của dân tộc và của phụ nữ Việt Nam.

Phối hợp với Công an phường tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức về Luật Giao thông đường bộ, vận động hội viên tuyên truyền thành viên trong gia đình, con, cháu và khu dân cư chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ, vận động Nhân dân không lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán, trả lại lối đi bộ cho Nhân dân, tạo cảnh quan đô thị.

7. Tổ dân phố

Tổ trưởng tổ dân phố thường xuyên vận động Nhân dân thực hiện nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ, thường xuyên nhắc nhở con, cháu trong gia đình và khu dân cư không sử dụng xe tự độ chế chạy quá tốc độ, tổ chức đua xe trái phép..., tích cực tham gia cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh*”; không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán; khuyến khích mọi người dân tham gia làm xanh, sạch, đẹp các tuyến phố.

8. Công an phường

- Tham mưu cho UBND xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn tại địa phương, tham mưu UBND, Ban ATGT ban hành văn bản chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của các ban ngành, hội, đoàn thể và tổ dân phố, đặc biệt là vai trò của lãnh đạo chỉ huy các cơ sở giáo dục.

- Tham mưu UBND phát động phong trào thi đua bảo đảm TTATGT giữa các nhà trường, đẩy mạnh Cuộc vận động “*Học sinh, sinh viên với văn hóa giao thông*”.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan, các trường THCS, Tiểu học... trên địa bàn, cụ thể hóa thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm, điều kiện địa bàn và chức năng, nhiệm vụ của Công an phường, tham mưu xây dựng mô hình “*Cổng trường an toàn giao thông*” tại các trường THCS, Tiểu học trên địa bàn (nếu xét thấy phức tạp về TTATGT).

- Xây dựng biểu mẫu và tổ chức ký cam kết giữa nhà trường với phụ huynh học sinh. Tham mưu Chủ tịch UBND phường tổ chức cho các trường THCS, Tiểu học trên địa bàn ký cam kết bảo đảm TTATGT và lồng ghép vào nội dung chấm điểm thi đua theo năm học giữa các trường trên địa bàn (việc tổ chức ký cam kết giữa các trường trên địa bàn, yêu cầu hoàn thành trước ngày 28/4/2023 và gửi cho Công an phường để tổng hợp, theo dõi; Công an phường tổng hợp gửi kết quả cho Trưởng Công an thành phố (qua Đội CSGT-TT)).

- Thực hiện quản lý, giáo dục đối tượng tại xã, phường đối với các đối tượng thuộc diện giáo dục tại xã, phường, thị trấn về hành vi vi phạm đua xe trái phép.

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Kế hoạch này bắt đầu thực hiện từ ngày ký ban hành và tổ chức thực hiện thường xuyên, các đơn vị liên quan trực tiếp kế hoạch này cần cụ thể hóa nội dung vào chương trình công tác tháng, quý, năm của đơn vị.

Giao cho Công an phường (đơn vị thường trực BATGT) tổng kết số liệu, báo cáo đúng thời gian được qui định tại Kế hoạch số 748/KH-CATP(CSGT) ngày 16/3/2023 của Công an TP Quảng Ngãi.

Trên đây là Kế hoạch “Thực hiện Chương trình phối hợp số 11/CT-PH-BCA-BGDĐT giữa Bộ Công an với Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công

tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT trong cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn phường Quảng Phú”, đề nghị các Trường học, các Hội, Đoàn thể, Tổ dân phố, theo chức năng nhiệm vụ của mình, tổ chức triển khai và nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- Ban ATGT Thành Phố (phòng QLĐT);
- CATP Quảng Ngãi;
- TT Đảng ủy-HĐND;
- Các Trường học, Hội, đoàn thể, Tổ dân phố;
- Các lực lượng liên quan;
- Lưu VPUB, CAP.



CHỦ TỊCH

Mai Thị Cẩm Hồng